



# มหาวิทยาลัย PLU

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University <http://www.nstru.ac.th>

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

## ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบและผู้ประสานงานในการสอบแข่งขันบรรจุ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560



เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยงานนิติการและการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบและผู้ประสานงานในการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมนิลพัทธ์ โดยมีนายอุทิศน์พิทักษ์สายชล ผู้ช่วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และนายครรชิต ดอกไม้คี่ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการในครั้งนี้

### การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

วันนี้ (7 ก.ย.) เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นคณะสุดท้ายในการประเมินครั้งนี้



### เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตพัฒนาครู การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยั่งยืน

### อัตลักษณ์

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ





# การแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ภายใน

## “สานสัมพันธ์พี่น้อง คล้องด้วยใจวิทยาศาสตร์”



วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงยิมนิเซียม

### บอกกล่าวเล่าสืบ

สวัสดิ์ค๊ะพบกับมหาชัยसार พลัส ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา

บอกเล่าเก้าสิบข่าวแรก พาไปอัปเดตข่าววิชาการกันก่อน สืบตาดำหน้าคณะครุศาสตร์เตรียมจัดงานครุศาสตร์วิชาการภายใต้ชื่อ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่มิติการศึกษาไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 16- 17 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักศึกษาให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนงานดีมีคุณภาพจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 9

ส่วนคณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมจัดกิจกรรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันพุธ และในวันพุธที่ 13 กันยายนนี้ จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และจริยธรรมในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิสิฐ กาญจนภังคะ หัวหน้างานนิติการและการเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

ยังอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ วันพຽງนี้ (9 ก.ย.) จะมีการแข่งกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องคล้องใจวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

ณ โรงยิมนิเซียม และมิงงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่ เวลา 19.00-22.00 น. ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์



พศ.ดร.ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน

วันนี้มาแนะนำผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กันต่อ คราวนี้เป็นคิวของ

ผศ.ดร.ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อ 6 มิถุนายน 2559 มหาชัยसारพลัส ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ค่ะ



สมาชิกใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ชื่อ นายอานนท์ แจ่มจันทร์  
ชื่อเล่น เพ็ญศรี  
ตำแหน่ง ภูมิบัณฑิต นักวิเทศสัมพันธ์  
สังกัด หน่วยวิเทศสัมพันธ์  
สำนักงานอธิการบดี

ส่วนแนะนำน้องใหม่ พนักงานราชการที่เพิ่งมาบรรจุวันนี้พาไป รู้จักกับน้องแพรงค์ อานนท์ แจ่มจันทร์ หนุ่มมาดกวนเต็มไปด้วยความมั่นใจ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์สังกัดหน่วยวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี